
 
“สำเนา” 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง 
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี  2  ประจำป  2567 

วันพฤหัสบดีท่ี  7  พฤศจิกายน  2567  เวลา   10.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง 

 
ผูมาประชุม 
1. นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง ประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง 
2. 
3. 

นายพิชัย    ไฝศิริ 
นายไพโรจน  อุยตระกูล 

รองประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 

4. นายบัญชา  วิจิตรปญญารักษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
5. นายเอกรัฐ  กิจพวงสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
6. นายพยงค   พุทธา     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
7. นายหัสดิ์  ศรีสวัสดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
8. นายสมชาย  สิงหโตทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
9. นายฉลาด   พุกเขียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
10. นายชลเกา  ฉ่ำมะนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
11. นายจีรศักดิ์  มาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
12. นายสัญชัย  ปนทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
2. นายสุรชัย  จัตตุพรพงษ รองนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
3. นายเทียนชยั  คชานันท รองนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
4. นายทองใบ  เพ็งสวาง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
5. นายภราดร  เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลทายาง 
6. นางมธุรจน  สุภาษิต หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
7. นางสาวพรพรหม  เดชบุญ (แทน) ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
8. นางไพเราะ  ทองคำ (แทน) ผูอำนวยการกองคลัง 
9. นายสามารถ  ยืนเยี่ยม ผูอำนวยการกองชาง 

10. นายปริญญา  ราชศิร ิ ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
11. นายพงศกร วงศสิงห (แทน) ผูอำนวยการกองการศึกษา 
12. นางสาวสุดารัตน นพประชา (แทน) ผูอำนวยการกองการประปา 
13. นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  

 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. นายศุภพล   พรสมบูรณศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
2. นายกนก  พวงทอง ผูอำนวยการกองสวัสดิการ 
3. นางพัทธนันท  ก่ำแกว ผูจัดการสถานธนานุบาล  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว กระผมขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล   
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และเปดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 2  ประจำป  พ.ศ.๒๕๖7    
ตามระเบียบวาระการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองคประชุมแลว  ดิฉันขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตำบล    
ทายาง  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 2 ประจำป  พ.ศ.๒๕๖7 วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖7  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  และกอนท่ีจะเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม        
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 2  ประจำป  
พ.ศ.2567  ใหท่ีประชุมทราบ  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล คะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน  
กอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม  กระผมขออานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยวิสามัญ  
ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ.2567  ใหท่ีประชุมไดรับทราบ 

ประกาศอำเภอทายาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี  2  ประจำป 2567 

----------------------------------------- 
  ดวยสภาเทศบาลตำบลทายาง  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี แจงความประสงคขอเปดประชุม
สภาเทศบาลตำบลทายาง  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 2  ประจำป 2567  ตั้งแตวันท่ี 1 – 15 พฤศจิกายน 2567 โดยมี
กำหนด 15 วัน เพ่ือพิจารณายื่นเสนอญัตติใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาใหความเห็นชอบ ซ่ึงเปนภารกิจท่ี
อยูในอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบลทายางหรือกิจการท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดรอนของประชาชน  และกิจการ
อ่ืนเพ่ือประโยชนแหงสภาเทศบาลตำบลทายาง 
  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  26  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  ประกอบคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ท่ี 1376/2555  ลงวันท่ี  21  สิงหาคม  
2555  เรื่อง  การมอบอำนาจของผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีใหนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน  นายอำเภอทายาง
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 2  ประจำป   2567  ตั้งแตวันท่ี 1 – 15 
พฤศจิกายน 2567  โดยมีกำหนด  15  วัน   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  ตุลาคม  พ.ศ.2567 

             (นายจงรัก  เพชรเสน) 
           นายอำเภอทายาง 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล  ไดอานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 2  
ประจำป 2567  ใหท่ีประชุมทราบแลว  ดิฉันขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ดวยเทศบาลตำบลทายาง  ไดรับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ทาน คือ  

1. นางสาวศลิษา  อินทรหอม  มาดำรงตำแหนง หัวหนาฝายการเงินและบัญชี  (นักบริหาร      
งานการคลัง ระดับตน)  รับโอนมาจาก เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร 

2. นางสาวณัฐกานต ผลศรัทธา  มาดำรงตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไป  ระดับ ปฏิบัติการ  รับโอน
มาจาก เทศบาลตำบลทาไมรวก 
  ขอเชิญท้ังสองทาน แนะนำตัวคะ 

นางสาวศลิษา  อินทรหอม 
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
    กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ทานคณะผูบริหาร  และ
ผูอำนวยการกองทุกทาน ดิฉัน นางสาวศลิษา  อินทรหอม ตำแหนง  หัวหนาฝายการเงินและบัญชี   โอนยายมาจาก
เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับชาง  มาดำรงตำแหนง หัวหนาฝายการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลทายาง 
ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2567  ดิฉันก็จะขอปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด และเปนไปตาม
ระเบยีบของทางราชการ และนโยบายการบริหารงานของทานนายกเทศมนตรี  ขอบคุณคะ 

นางสาวณัฐกานต  ผลศรัทธา 
นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 
    กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ทานคณะผูบริหาร  และ
ผูอำนวยการกองทุกทาน ดิฉัน นางสาวณัฐกานต  ผลศรัทธา  ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ  โอนยายมา
จากเทศบาลตำบลทาไมรวก  มาดำรงตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ สังกัด กองการประปา เทศบาล
ตำบลทายาง ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน  2567  ดิฉันก็จะขอปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด และ
เปนไปตามระเบียบของทางราชการ และนโยบายการบริหารงานของทานนายกเทศมนตรี  ขอบคุณคะ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๒ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  
ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2567 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 2 ประจำป  พ.ศ.๒๕๖7   เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖7  ท่ีไดสำเนาแจกใหทุกทานทราบลวงหนาแลว  
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขอแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความรายงานการประชุมฯ ขอเชิญคะ 

เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความรายงานการประชุมฯ   
ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลคะ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   11  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 11 เสียง  (สมาชิกสภา
เทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง  มีมติ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล     
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  ประจำป พ.ศ.๒๕๖7   เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม  2567 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  3    ญัตติ  เรื่อง  แจงประกาศแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

แกไข  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลทายาง 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 
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นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และ  

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หมวด ๔ ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจผูบริหารทองถ่ิน  เม่ือผูบริหารทองถ่ินได

เห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ  โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต

วันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ  พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อำเภอ และจังหวัดทราบ 

  จึงขอนำเรยีนระเบยีบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบฯ ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลวนั้น 
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง  แจงประกาศแผนพัฒนาทองถ่ิน    (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

แกไข  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลทายาง  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

        หลักการ 

  แจงประกาศแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แกไข ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๗ ของเทศบาล

ตำบลทายาง  ตอสภาเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือทราบ 
 

      เหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หมวด ๔ ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจผูบริหารทองถ่ิน      

เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ  โดยเปดเผย     

ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ  พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อำเภอ และจังหวัดทราบ 
 

            ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หมวด ๔ ขอ ๒๑ เทศบาลตำบลทายาง  จึงขอแจง

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  แกไข  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๗  ของเทศบาลตำบลทายาง        

เม่ือวันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๗  ตอสภาเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือทราบ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  รับทราบการแจงประกาศแผนพัฒนาทองถ่ิน     
(พ.ศ.2566 – 2570) แกไข  ครั้งท่ี 5/2567  เม่ือวันท่ี  28  ตุลาคม  2567  ของเทศบาลตำบลทายาง  
  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 
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ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายาง ตออายุ 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง (ตลาดสดเทศบาล)  
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2562 ขอ 14 คาใชจายในการเชาอาคารและท่ีดิน รวมท้ังคาบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการเชา ใหผูบริหารทองถ่ิน
เบิกจายเทาท่ีจายจริง ตามอัตรา ดังนี้ 
  (๑) การเชาอาคารเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุตาง ๆ ใหเบิกจายเทาท่ีจายจริง 
ไมเกินอัตราตารางเมตรละหารอยบาทตอเดือน หรือในกรณีท่ีมีเหตุผลความจำเปนตองเชาในอัตรา เกินตารางเมตร
ละหารอยบาทตอเดือน ใหเบิกจายในวงเงินไมเกินหาหม่ืนบาทตอเดือน  
  (๒) การเชาท่ีดินเพ่ือใชในราชการ ใหเบิกจายเทาท่ีจายจริงไมเกินอัตราหาหม่ืนบาทตอเดือน       
ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนท่ีจะตองเบิกจายคาใชจายตาม (๑) หรือ (๒) เกินอัตราท่ีกำหนดไว ใหผูบริหารทองถ่ินเบิกจาย
เทาท่ีจายจริง ท้ังนี้ อัตราท่ีเบิกจายตองไมสูงกวาอัตราตามทองตลาด และตองบันทึกเหตุผลท่ีตองเบิกจายในอัตรา
นั้นไวดวย   
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 
ขอ 37 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายมากกวาหนึ่งป    งบประมาณได โดยความ
เห็นชอบของสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  (1) เปนโครงการท่ีไมอาจแยกงบประมาณตั้งจายเพ่ือดำเนินการในแตละปงบประมาณได 
  (2) มีรายไดไมเพียงพอท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณเดียว หรือมีความจำเปนตองกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจายมากกวาหนึ่งปงบประมาณ 

(3) จัดทำเปนงบประมาณรายจายตามข้ันตอนของกฎหมาย โดยจะตองระบุในงบประมาณ
รายจายปปจจุบัน และงบประมาณรายจายปถัดไป ท่ีจะกอหนี้ผูกพันใหชัดเจน   
  (4) ใหกอหนี้ผูกพันไดไมเกินสามปงบประมาณ เวนแตกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ 
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไวเปนอยางอ่ืน 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
การเชาอสังหาริมทรัพย ขอ ๙๓ การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทำไดในกรณี ดังตอไปนี้ 
  (๑) เชาท่ีดินเพ่ือใชประโยชนในราชการ  
  (๒) เชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนท่ีทำการในกรณีท่ีไมมีสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ หรือมีแตไมเพียงพอ 
และถาสถานท่ีเชานั้นกวางขวางพอ จะใชเปนท่ีพักของผูซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบของทางราชการ หรือ
ของหนวยงานของรัฐดวยก็ได  
  (๓) เชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนท่ีพักสำหรับผู มีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักตามระเบียบของทางราชการ      
หรือของหนวยงานของรัฐในกรณีท่ีตองการประหยัดเงินงบประมาณ  
  (๔) เชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนท่ีเก็บพัสดุของหนวยงานของรัฐในกรณีท่ีไมมีสถานท่ีเก็บเพียงพอ  
  จึงขอนำเรยีนระเบียบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว

นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  ทุกทาน   
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายาง ตออายุ
สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง (ตลาดสดเทศบาล)  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  ตามท่ีงานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตำบลทายาง ไดดำเนินการทำสัญญาเชาท่ีดินพรอม
สิ่งปลูกสราง (ตลาดสดเทศบาล) กับผูใหเชา จำนวน 2 ราย นั้น ขณะนี้สัญญาเชาจะครบอายุสัญญา  ในวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2567 รายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1. ตามสัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง เลขท่ี 2/2565 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 เทศบาล
ตำบลทายาง ไดตกลงเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 7649 เนื้อท่ี 1 ไร 1 งาน 74 ตารางวา 
และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 68026 เนื้อท่ี 1 ไร 1 งาน 73 ตารางวา ตำบลทายาง อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี       
โดยจายคาเชาในปท่ี 1 อัตราเดือนละ 30,000.- บาท (-สามหม่ืนบาทถวน-) และคาเชาในปท่ี 2 และปท่ี 3 อัตรา
เดือนละ 33,334.- บาท (-สามหม่ืนสามพันสามรอยสามสิบสี่บาทถวน-) มีกำหนดระยะเวลา 3 ป  กับ             
นางนงพรรณ  มาเอ่ียม เพ่ือจัดตั้งตลาดสดเทศบาลตำบลทายาง จะครบอายุสัญญาในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2567 
  2. ตามสัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง เลขท่ี 3/2565 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 เทศบาล
ตำบลทายาง ไดตกลงเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 68025 เนื้อท่ี 1 ไร    1 งาน 73 ตารางวา 
ตำบลทายาง อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยจายคาเชาในปท่ี 1 อัตราเดือนละ 15,000.- บาท (-หนึ่งหม่ืนหาพัน
บาทถวน-) และคาเชาในปท่ี 2 และปท่ี 3 อัตราเดือนละ 16,666.- บาท (-หนึ่งหม่ืนหกพันหกรอยหกสิบหกบาท
ถวน-) มีกำหนดระยะเวลา 3 ป กับ นางจรูญใจ จันทรเกตุ เพ่ือจัดตั้งตลาดเทศบาลตำบลทายาง ซ่ึงจะครบอายุ
สัญญาในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2567 

เหตุผล 
1. งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง ไดรับแจงจาก นางสาวกมลวรรธน  มาเอ่ียม ในฐานะผูจัดการ

มรดกของ นางนงพรรณ  มาเอ่ียม ไดแจงเรื่องการตอสัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ตามหนังสือ  ลงวันท่ี 9 
กันยายน 2567 โดยใหเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางขางตน ตามขอ 1 มีกำหนดระยะเวลา 10 ป โดยขอเพ่ิมอัตรา
คาเชา และไดตอรองราคาเรียบรอยแลว รายละเอียดตามตารางดังนี้ 
 

อัตราเดิม (ราคาตอเดือน) อัตราใหม (ราคาตอเดือน) 
ปท่ี 1 1 ธ.ค.64–30 พ.ย.65 30,000.- บาท ปท่ี 1 - 2 1 ธ.ค.67–30 พ.ย.69 40,000.- บาท 
ปท่ี 2 - 3 1 ธ.ค.65–30 พ.ย.67 33,334.- บาท ปท่ี 3 – 6 1 ธ.ค.69–30 พ.ย.73 46,000.- บาท 

- - - ปท่ี 7 -10 1 ธ.ค. 73–30 พ.ย.77 53,000.- บาท 
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รวมเงินคาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ระยะเวลา 10 ป รวมเปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 5,712,000.- 

บาท (-หาลานเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน-) รายละเอียดดังนี้ 
- ป ท่ี  1 – ป ท่ี  2  อัตราคาเชาเดือนละ 40,000 x 12 = 480,000.- บาท รวม 2 ป  

(480,000 x 2 = 960,000.- บาท) 
- ป ท่ี  3 – ป ท่ี  6 อัตราคาเชา เดือนละ 46,000 x 12 = 552,000.- บาท รวม 4 ป  

(552,000 x 4 = 2,208,000.- บาท) 
- ป ท่ี 7 – ป ท่ี 10 อัตราคาเชา เดือนละ 53,000 x 12 = 636,000.- บาท รวม 4 ป  

(636,000 x 4 = 2,544,000.- บาท 
2. งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง ไดรับแจงจาก นางจรูญใจ  จันทรเกตุ  เรื่องการตออายุสัญญา

เชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ตามหนังสือลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2567 โดยใหเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางขางตน ตาม
ขอ 2 มีกำหนดระยะเวลา 10 ป โดยขอเพ่ิมอัตราคาเชา และไดมีการตอรองราคาเรียบรอยแลว รายละเอียดตาม
ตารางดังนี้ 

อัตราเดิม (ราคาตอเดือน) อัตราใหม (ราคาตอเดือน) 
ปท่ี 1 1 ธ.ค.64–30พ.ย.65 15,000.- บาท ปท่ี 1 - 2 1 ธ.ค.67–30พ.ย.69 20,000.- บาท 
ปท่ี 2 - 3 1 ธ.ค.65–30พ.ย.67 16,666.- บาท ปท่ี 3 – 6 1 ธ.ค.69-30พ.ย.73 23,000.- บาท 

- - - ปท่ี 7 -10 1 ธ.ค.73 – 30พ.ย.77 26,000.- บาท 
รวมเงินคาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ระยะเวลา 10 ป รวมเปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 2,832,000.- 

บาท (-สองลานแปดแสนสามหม่ืนสองพันบาทถวน-) รายละเอียดดังนี้ 
- ปท่ี 1 – ปท่ี 2 อัตราคาเชาเดือนละ 20,000 x 12 = 240,000.- บาท รวม 2 ป 

(240,000 x 2 = 480,000.- บาท) 
- ป ท่ี  3 – ป ท่ี  6 อัตราคาเชา เดือนละ 23,000 x 12 = 276,000.- บาท รวม 4 ป  

(276,000 x 4 = 1,104,000.- บาท) 
- ป ท่ี 7 – ป ท่ี 10 อัตราคาเชา เดือนละ 26,000 x 12 = 312,000.- บาท รวม 4 ป  

(312,000 x 4 = 1,248,000.- บาท 
  1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 14 คาใชจายในการเชาอาคารและท่ีดิน รวมท้ังคาบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการเชา ให
ผูบริหารทองถ่ินเบิกจายเทาท่ีจายจริง ตามอัตรา ดังนี้ 
  (๑) การเชาอาคารเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุตาง ๆ ใหเบิกจายเทาท่ีจายจริง 
ไมเกินอัตราตารางเมตรละหารอยบาทตอเดือน หรือในกรณีท่ีมีเหตุผลความจำเปนตองเชาในอัตรา เกินตารางเมตร
ละหารอยบาทตอเดือน ใหเบิกจายในวงเงินไมเกินหาหม่ืนบาทตอเดือน  
  (๒) การเชาท่ีดินเพ่ือใชในราชการ ใหเบิกจายเทาท่ีจายจริงไมเกินอัตราหาหม่ืนบาทตอเดือน       
ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนท่ีจะตองเบิกจายคาใชจายตาม (๑) หรือ (๒) เกินอัตราท่ีกำหนดไว ใหผูบริหารทองถ่ินเบิกจาย
เทาท่ีจายจริง ท้ังนี้ อัตราท่ีเบิกจายตองไมสูงกวาอัตราตามทองตลาด และตองบันทึกเหตุผลท่ีตองเบิกจายในอัตรา
นั้นไวดวย   
  2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ. 2563 ขอ 37 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายมากกวาหนึ่งปงบประมาณได 
โดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
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  (1) เปนโครงการท่ีไมอาจแยกงบประมาณตั้งจายเพ่ือดำเนินการในแตละปงบประมาณได 
  (2) มีรายไดไมเพียงพอท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณเดียว หรือมีความจำเปนตองกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจายมากกวาหนึ่งปงบประมาณ 

(3) จัดทำเปนงบประมาณรายจายตามข้ันตอนของกฎหมาย โดยจะตองระบุในงบประมาณ
รายจายปปจจุบัน และงบประมาณรายจายปถัดไป ท่ีจะกอหนี้ผูกพันใหชัดเจน     
  (4) ใหกอหนี้ผูกพันไดไมเกินสามปงบประมาณ เวนแตกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ 
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไวเปนอยางอ่ืน 
  3. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ           
พ.ศ. 2560 การเชาอสังหาริมทรัพย ขอ ๙๓ การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทำไดในกรณี ดังตอไปนี้ 
  (๑) เชาท่ีดินเพ่ือใชประโยชนในราชการ  
  (๒) เชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนท่ีทำการในกรณีท่ีไมมีสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ หรือมีแตไมเพียงพอ 
และถาสถานท่ีเชานั้นกวางขวางพอ จะใชเปนท่ีพักของผูซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบของทางราชการ หรือ
ของหนวยงานของรัฐดวยก็ได  
  (๓) เชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนท่ีพักสำหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักตามระเบียบของทางราชการ หรือ
ของหนวยงานของรัฐในกรณีท่ีตองการประหยัดเงินงบประมาณ  
  (๔) เชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนท่ีเก็บพัสดุของหนวยงานของรัฐในกรณีท่ีไมมีสถานท่ีเก็บเพียงพอ  

  ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายาง ตออายุสัญญาเชาที ่ดินพรอม        
สิ่งปลูกสราง (ตลาดสดเทศบาล) ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 37 (4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกอหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจายมากกวาหนึ่งปงบประมาณได โดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

(4) ใหกอหนี้ผูกพันไดไมเกินสามปงบประมาณ เวนแตกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ 
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไวเปนอยางอ่ืน  

และขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบตอผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการพิจารณาใหความเห็นชอบในการตออายุสัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง (ตลาดสดเทศบาล)   
ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   11  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 
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นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบใหตออายุสัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง (ตลาดสดเทศบาล)        
เปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 11 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)   งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมต ิเห็นชอบใหตออายุสัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
(ตลาดสดเทศบาล)  ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  
  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.  2563   หมวด  4  
ขอ  27  การโอนงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
  จึงขอนำเรยีนระเบียบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบฯ ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลวนั้น 
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน คณะ
ผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาอนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปต้ังจายเปนรายการใหม               

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวด     
คาครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ  
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เหตุผล 

ดวยเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลทายาง ไดตั้งงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน   งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑการเกษตร คือ  เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จำนวน 1 เครื่อง  ราคา 
9,500 บาท (เกาพันหารอยบาทถวน) แตเนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ  ไดจำแนก
เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง ไวอยูในประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว จึงมีความจำเปนตองโอนเงินงบประมาณรายจาย
ไปตั้งจายเปนรายการใหม    ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน    หมวดคาครุภัณฑ 
- ประเภทครุภ ัณฑ การเกษตร  คือ   เครื ่อ งต ัดหญ า  แบบขอแข ็ง  จำนวน  1  เครื ่อ ง 

งบประมาณอนุมัติ  9,500  บาท  มีงบประมาณคงเหลือ  9,500  บาท  ขอโอนลด  จำนวน  9,500  บาท  
(เกาพันหารอยบาทถวน)   

รวมขอโอนลดเงินงบประมาณรายจาย จำนวนเงินท้ังส้ิน 9,500  บาท (เกาพันหารอยบาท
ถวน)   

โอนเพ่ิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน   หมวดคาครุภัณฑ 
- ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว คือ เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จำนวน  1 เครื่อง เปนไป

ตามบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ ขอโอนเพ่ิม จำนวน  9,500 บาท (เกาพันหารอยบาทถวน) 
(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทาย)   

รวมขอโอนเพ่ิมเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมท้ังส้ิน จำนวน 9,500  บาท (เกาพัน
หารอยบาทถวน) 

การโอนงบประมาณดังกลาวเปนรายการยกเวนท่ีไมตองอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ตามหนังสือท่ี มท 0๘๑๐.3/ว ๖๐๘๖  ลงวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการ
ใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  ขอ ๑.๑.๕ 
ขอ ๑) การดำเนินการบริหารจัดการภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดจากสิ่งท่ีมีอยูแลวแตไมปรากฏอยูใน
หนาท่ีและอำนาจตามกฎหมายจัดต้ังหรือกฎหมายแผนข้ันตอนกระจายอำนาจ ฯ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงไมสงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงหรือประชาชนไมไดรับประโยชนโดยตรง  ไมตองจัดทำเปนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
  ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามรายการท่ีกลาวขางตน  โดยโอนจายไปตั้งจายเปน
รายการใหม เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว รวมเปนเงิน 9,500 บาท (เกาพันหารอยบาทถวน) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2563 หมวด 4 
ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   11  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุ มัติให โอนเงินงบประมาณรายจายไปต้ังจายเปนรายการใหม  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2568  เปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 11 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)   งดออกเสียง 1 เสียง  
(ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปน
รายการใหม  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจายเปนคากอสราง 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน  
เนื่องจากในการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 2 ประจำป 2567    มีวาระการประชุมเรื่อง 
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง จำนวน 2 วาระ  กระผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาเทศบาล
ตำบลทายาง  ชี้แจงระเบียบการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ท้ัง 2 วาระ ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
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วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เง่ือนไข  ดังตอไปนี้     

1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ซ่ึงเปน      
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท         
ตามระเบียบแลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
นคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล   
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
   ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว  
  จึงขอนำเรยีนระเบียบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานได 

ทราบแลว นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน    
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจายเปนคากอสราง  
ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 

หลักการ 
  ขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือจายคากอสราง
ถนน  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภท      
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 1  โครงการ จำนวนเงิน  499,000.- บาท  (สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
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เหตุผล 

ดวยเทศบาลตำบลทายาง  ไดตรวจสอบพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลฯ  พบปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน วามีถนนจำนวนหลายสายท่ีเกิดชำรุดเสียหายเปนหลุม – บอ  และมีสภาพทรุดโทรม  ทำใหประชาชนท่ี
ใชถนนในการสัญจรไดรับความเดือดรอน และเปนอุปสรรคในการขนสงผลผลิตทางภาคเกษตรกรรม  และ
ภาคอุตสาหกรรมออกสูตลาด  อีกท้ังถนนสายดังกลาวเปนถนนสายหลัก  และเปนเสนทางเขา – ออก ท่ีใชหลาย
หมูบานรวมถึงตำบลใกลเคียง   

ดังนั้น  เพ่ือใหประชาชนสามารถใชถนนในการสัญจรไป – มา ไดอยางปลอดภัยสะดวกและรวดเร็ว  
ลดอุบัติเหตุทางการจราจร  รวมถึงเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนแบบยั่งยืน    และใหเปนไป
ตามความตองการของประชาชน  เปนการประหยัดงบประมาณและใหผลตอบแทนสูงสุด   คณะผูบริหารพิจารณา
แลวเห็นวา  เพื่อเปนการแกไขปญหาและบำบัดความเดือดรอนของประชาชนอยางเรงดวน  จึงจำเปนตอง
ดำเนินการโครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  บริเวณซอยหลังสำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอทายาง  เชื่อมจาก
ถนนเดิม  หมูท่ี 5 ตำบลทายาง  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร ยาว  141.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร           
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  705.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง  เลขท่ี               
กช  45/2567  จำนวนเงิน  499,000  บาท  (สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2566 - 2570)  แกไข  ครั้งท่ี  5/2567  หนาท่ี 4  ลำดับท่ี 1   

ขณะนี้เทศบาลตำบลทายาง  คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใชได  ณ  วันท่ี  29  ตุลาคม  2567  
จำนวนเงิน  81,288,074.01 บาท  (แปดสิบเอ็ดลานสองแสนแปดหม่ืนแปดพันเจ็ดสิบสี่บาทหนึ่งสตางค) 

 

ดังนั้น  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เปนคาใชจายในการกอสราง   
จำนวน  1  โครงการ  จำนวนเงิน   499,000.-  บาท  (สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจาก
สภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
 

  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปน    
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท         
ตามระเบียบแลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
นคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล  และองคการบริหารสวนตำบล 
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
  ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน  การคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 

นายไพโรจน  อุยตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ    และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
กระผม นายไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  เนื่องจากกระผมมีขอสงสัยอยากจะสอบถามวา
โครงการท่ีขออนุมัติจายขาดกับโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินเปนโครงการเดียวกันหรือไมครับ เพราะชื่อโครงการ
กับรายละเอียดเหมือนกันทุกอยางแตตางกันตรงยอดเงินงบประมาณ  และในรายละเอียดของการกำหนดราคากลาง
งานกอสราง ขอ 2 งานดิน ขอ 2.2 งานขุดรื้อพ้ืนทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แลวบดทับ  กับ ขอ 3 งานรองพ้ืน
ทาง และพ้ืนทาง ขอ 3.1 งานรองพ้ืนทางลูกรัง บดอัดแนน งบประมาณเจ็ดหม่ืนกวาบาท 2 งานนี้มันจะซับซอนกัน
หรือไมครับ  ผมวาพ้ืนงานเดิมมันก็แนนอยูแลวนะครับ แลวมีลูกรังมาเสริมมันจะซ้ำซอนกันหรือไมครับ  รื้อลูกรังเกา
แลวลงลูกรังใหมเพ่ืออะไรครับ ระดับมีหรือไมครับ ถามีระดับก็พอจะเช็คได แตก็ไมมีระดับบอก กระผมก็เคยทักทวง
มาโดยตลอดเก่ียวกับรูปแบบ อยากใหมีมาตรฐานและตรวจสอบได  ก็ขอฝากไวพิจารณาดวยนะครับ ขอบคุณครับ  

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน    
ดิฉัน นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตท่ีประชุมชี้แจงเก่ียวกับขอสอบถามของทานสมาชิก
สภาเทศบาล เก่ียวกับโครงการกอสรางท่ีขออนุมัติจายขาดเงินสะสมกับโครงการท่ีตั้งอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินเปน
โครงการเดียวกันหรือไม  ขอชี้แจงวาเปนโครงการเดียวกันนะคะ  แตเนื่องจากปริมาณงานในการดำเนินการลดลง 
จึงทำใหยอดเงินของงบประมาณลดลงจากแผนท่ีตั้งไว  ซ่ึงตามระเบียบก็สามารถดำเนินการได  โดยรูปแบบก็ไดมี
การตรวจสอบรายละเอียดใหเปนไปตามมาตรฐานชาง  ก็ขอชี้แจงใหท่ีประชุมรับทราบคะ 
 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคากอสราง  ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   11  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 
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นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคากอสราง เปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 
11 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)   งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคากอสราง  
ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัตจิายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการกอสรางกิจการประปา 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการกอสรางกิจการ
ประปา  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
   ขอใหสภาทองถ่ิน พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือดำเนินการกอสรางกิจการประปา จำนวน 
5 โครงการ จำนวนเงิน 559,000.- บาท (หาแสนหาหม่ืนเกาพันบาทถวน)  

เหตุผล 
1. ดวยเทศบาลตำบลทายาง มีความจำเปนตองดำเนินการวางทอน้ำดิบประปาทาขาม หมูท่ี 1 

ตำบลทาคอย เพ่ือใหเพียงพอตอการผลิตและจำหนายน้ำประปา  
  2. เทศบาลตำบลทายางไดรับคำรอง ขอใหดำเนินการขยายเขตจำหนายน้ำประปา เนื่องจากชุมชน
มีการขยายตัว  ประชาชนในหลายชุมชนไดรับความเดือดรอนในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคเปนอยางมาก   
   เพ่ือใหการผลิตน้ำประปามีประสิทธิภาพ เพียงพอตอความตองการของชุมชน และเปนการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตในการใชน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค เทศบาลตำบลทายางจึงมีความจำเปนตองดำเนินการ  ดังนี้  
   1. โครงการกอสรางวางทอน้ำดิบ ประปาทาขาม หมูท่ี 1 ตำบลทาคอย  โดยการวางทอ HDPE 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 160 มิลลิเมตร ระยะทาง 323.00 เมตร วางทอเหล็ก GS ขนาด 150 มิลลิเมตร 
ระยะทาง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 327.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง เลขท่ี 
กป 17/2566 บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  3/2567 หนา 5 ลำดับ
ท่ี 1 จำนวนเงิน 320,000.- บาท (สามแสนสองหม่ืนบาทถวน)  
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   2. โครงการขยายเขตจำหนายน้ำประปาบริเวณซอยขางอูซอมรถยนต ชุมชนสี่แยกสามัคคี หมูท่ี 7 
ตำบลทายาง โดยวางทอพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 55 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 207.00 เมตร  และวาง
ทอพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 15.00 เมตร ระยะทางรวม   222.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง เลขท่ี กป 5/2567 บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 
– 2570) เพ่ิมเติม       ครั้งท่ี 2/2567 หนา 18  ลำดับท่ี 6  จำนวนเงิน 40,000.- บาท  (สี่หม่ืนบาทถวน) 
   3. โครงการขยายเขตจำหนายน้ำประปาบริเวณเลียบคลองชลประทาน ชุมชนหมู 10 พัฒนา      
หมูท่ี 10 ตำบลทายาง โดยวางทอพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 55 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 531.00 เมตร 
และวางทอพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 17.00 เมตร ระยะทางรวม  548.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง เลขท่ี กป 3/2567 บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน     
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2567 หนา 19  ลำดับท่ี 7  จำนวนเงิน 67,000.- บาท (หกหม่ืนเจ็ด
พันบาทถวน) 
   4. โครงการขยายเขตจำหนายน้ำประปาชุมชนเข่ือนเพชร – ทาซิก (ซอยบานหนองขโมยเผา)      
หมูท่ี 6  ตำบลทาคอย โดยวางทอพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 55 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 368.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง เลขท่ี กป 9/2567 บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน           
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2567 หนา 19  ลำดับท่ี 8  จำนวนเงิน 47,000.- บาท  (สี่หม่ืนเจ็ด
พันบาทถวน) 
   5. โครงการปรับปรุงทอจายน้ำประปาบริเวณซอยขางรานขายอุปกรณประปา ชุมชนสี่แยกสามัคคี  
หมูท่ี 7 ตำบลทายาง โดยวางทอพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 55 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 465.00 เมตร 
และวางทอพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 48.00 เมตร ระยะทางรวม  513.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง เลขท่ี กป 4/2567 บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน     
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2567 หนา 18  ลำดับท่ี 5  จำนวนเงิน 85,000.- บาท (แปดหม่ืน 
หาพันบาทถวน) 
  แตเนื่องจากเทศบาลฯ มิไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว จึงจำเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
ของเทศบาลฯ จำนวน 5 โครงการเปนเงิน 559,๐๐๐ บาท (หาแสนหาหม่ืนเกาพันบาทถวน) ขณะนี้เทศบาลตำบล 
ทายาง  คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใชได  ณ วันท่ี  17 ตุลาคม  2567  จำนวนเงิน 14,435,355.90 บาท (สิบสี่ลาน   
สี่แสนสามหม่ืนหาพันสามรอยหาสิบหาบาทเกาสิบสตางค) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน     
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566   ขอ 
97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปน          
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม
ระเบียบแลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากร  และคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลว  องคการบริหารสวนจังหวัด และ
เทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหาร      
สวนตำบล ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
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  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
   ท้ังนี้   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม   โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน  การคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการกอสรางกิจการประปา ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   11  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายดำเนินการกอสรางกิจการประปา เปนเอกฉันท
ดวยคะแนนเสียง 11 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)   งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมต ิขออนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการกอสราง
กิจการประปา ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ   
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  เชิญคะ 
 
 



 
-19- 

 
นายหัสดิ์  ศรีสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน
กระผม นายหัสดิ์  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  เนื่องจากกระผมไดรับเรื่องจากพ่ีนองประชาชนท่ีได
ไปออกกำลังกายท่ีสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วาอยากจะไดท่ีพักสำหรับหลบฝน เนื่องจากพอเวลาเดิน
ออกกำลังกายแลวเกิดฝนตกไมมีสถานท่ีหลบฝน ก็เลยฝากแจงกระผมมานำเรียนใหกับทางคณะผูบริหารไดรับทราบ  
และในเรื่องตอไปตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีท่ีไดดำเนินการทำถนนใหกับชาวชุนชนสี่แยกสามัคคี ซ่ึงได
ดำเนินการเสรจ็เรียบรอยแลว      พ่ีนองประชาชนก็ชื่นชอบและฝากขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวยครับ  ถาเปนไปไดก็
อยากจะขอฝากคณะผูบริหารไวอีก 1 โครงการ คือซอยโบถสคริสต  ขอใหดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซ่ึงถาไดซอยนี้ก็จะทำใหชาวชุมชนสี่แยกสามัคคีมีถนนในการใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวกครับ  และเรื่อง
สุดทายคือปายชุมชน/ปายซอย เนื่องจากกรมทางไดขยายทางแลวรื้อปายชุมชนออกไป  ทำใหชุมชนไมมีปายบอก
ชุมชน และปายบอกตามซอยตางๆ ภายในชุมชน  ซ่ึงกระผมไดสำรวจแลวจะมีประมาณ 7 ซอยท่ียังขาดปายอยูคือ 
ซอยท่ี 4 – ซอยท่ี 10 ก็อยากจะขอฝากคณะผูบริหารไดพิจารณาถามีงบประมาณในการดำเนินการก็ขอฝากไวดวย
ครับ  ขอบคุณครับ 
นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
ดิฉัน นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ  นายกเทศมนตรี  ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลไดแจงเก่ียวกับการขอสถานท่ี   
หลบฝนคือท่ี สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ซ่ึงจะไดนำไปเขาแผนพัฒนาทองถ่ินไว  และอีก 1 โครงการ
เทศบาลก็จะดำเนินการออกไปสำรวจเพ่ือท่ีจะไดนำเขาท่ีประชุมประชาคมและกรรมการทุกชุมชน  รวมถึงปาย
ชุมชน/ปายซอย ซ่ึงหลายๆทานอาจจะเขาใจวาสามารถดำเนินการจัดซ้ือไดเลย  แตจริงๆแลวปายชุมชน/ปายซอย
เปนครุภัณฑตองนำไปเขาแผนพัฒนาทองถ่ินไวถึงจะดำเนินการจัดซ้ือได  ซ่ึงหลายๆชุมชนก็แจงความประสงคมาวา
อยากจะใหมีปายชุมชน/ปายซอย  ฉะนั้นเทศบาลจะรวบรวมความตองการของทุกชุมชนและนำไปเขาแผนพัฒนา
ทองถ่ินและดำเนินการจัดซ้ือพรอมๆกัน  ดิฉันขออนุญาตแจงงบประมาณท่ีเทศบาลไดรับอุดหนุนในปงบประมาณ 
2568 ก็จะมีประปาทาขาม ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางประกาศหาผูรับจาง ซ่ึงถาการดำเนินงานเสร็จสิ้นจะทำใหกำลังการ
ผลิตจะเพียงพอตอการใชน้ ำของประชาชน  และสำหรับถนนท่ีไดของบประมาณจาก  ทานพีระพันธ                 
รองนายกรัฐมนตรี  ก็ไดผูรับจางเรียบรอยแลว เปนถนนพรอมวางทอระบายน้ำท่ีทาขาม ซอย 2 งบประมาณจาก
จังหวัดท้ัง 3 โครงการ อยูระหวางการประกาศหาผูรับจาง ก็จะมีประปาทาขาม ถนนแอลฟลทติกคอนกรีตตั้งแต   
ทาคอยไปถึงวังขุนดาน และถนนแอสฟลทติกคอนกรีตต้ังแตหนาสหกรณยูเนี่ยนไปจนถึงหนาตลาดนัดเข่ือนเพชร 
ท้ังหมด 3 โครงการ เปนงบประมาณจากจังหวัดเพชรบุรี และในสวนงบประมาณของ สทนช. เทศบาลตำบลทายาง
ก็ไดงบประมาณในป 2568 หลายโครงการดวยกัน และกำลังทำเรื่องของบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนๆ ในปงบประมาณ 2569 ในสวนของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นก็จะไดงบประมาณใน
การดำเนินการเข่ือนปองกันตลิ่งท่ีหมู 3 ทากระเทียม และไดงบประมาณจากจังหวัดในการดำเนินการเข่ือนปองกัน
ตลิ่ง หมูท่ี 6 ทาซิก สำหรับการขยายถนนของทางหลวงชนบทเสนไปโคงขอย ตั้งแตรานแอนนาคาเฟก็ดำเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว สวนท่ีเหลือเปนของเทศบาลก็จะดำเนินการยกใหทางหลวงชนบทในการดำเนินการขยายถนน
รวมถึงการวางทอระบายน้ำยาวไปจนถึงถนนเพชรเกษม  และในปหนาเทศบาลก็จะไดงบประมาณในการขยายถนน
เสนหลังโลตัส เพ่ือรองรับการจราจรท่ีหนาแนนข้ึน  สวนของสามแยกทายางนั้นจริงๆแลวสัญญาหมดตั้งแต        
เดือนตุลาคม แตเนื่องจากดำเนินการไมเสร็จ จนเปนเหตุตองมีการขอตอสัญญา ซ่ึงนาจะมีการขอตอสัญญาไปอีก     
4 – 5 เดือน  การเวนคืนตึกนั้นก็ยังคางอยู 2 รายดวยกัน  ซ่ึงทางฝายท่ีจะเวนคืนนั้นก็ขอนัดทางเทศบาลกับอำเภอ  
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เพ่ือจะพูดคุยเจรจาขอตกลงกับท้ัง 2 ราย  ซ่ึงถาการเจรจาเรื่องการเวนคืนเรียบรอย   ทางหลวงก็จะดำเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศนตอไป ก็ขอนำเรียนใหกับสภาเทศบาลไดรับทราบ  และในสวนของชุมชนบานบึงกระจับก็กำลัง
ดำเนินการอยู และมีชาวบานมารองเรียนวาไมอยากใหมีรั้วลอมรอบ  ซ่ึงเทศบาลตำบลทายางก็กำลังแกไขปญหา 
โดยในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2567 ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเขามาคุยรายละเอียดกับทางเทศบาลในการ
ดำเนินการแกไขปญหา เพ่ือใหลดผลกระทบกับประชาชนท่ีอยูติดขางเคียง และในระยะนี้จะเห็นไดวาเกิดฝนตกและ
มีน้ำทวมในบริเวณตลาด บางทานอาจจะตกใจเพราะในตลาดไมเคยมีน้ำทวมขัง  หลังจากน้ำทวมในวันท่ีฝนตกหนัก 
เจาหนาท่ีทุกสวนรวมถึงคณะผูบริหารทุกทานก็ไดลงพ้ืนท่ี เพ่ือไปดูถึงสาเหตุของน้ำทวมขัง  และตองขอขอบคุณ
พนักงานลูกจาง เจาหนาท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงทุกครั้งท่ีเกิดเหตุฝนตกหนักทุกคนจะรูหนาท่ีของตัวเอง เตรียมความ
พรอมท่ีหนางานทันทีถึงแมจะเปนวันหยุดทุกคนก็มารวมดวยชวยกัน ก็ฝากขอบคุณหัวหนาสวนทุกทาน รวมถึง
พนักงานและลูกจางทุกทาน   หลังจากเหตุการณน้ำทวมขังในตลาดวันนั้น ดิฉันและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดลงพ้ืนท่ี
และสำรวจถึงสาเหตุของน้ำทวมขัง  โดยตรวจหาสาเหตุตั้งแตทาคอยไปจนถึงสามแยกทายาง และทายางไปทาพุง
จนถึงคลองมะเดื่อ  และก็พบจุดท่ีทำใหเกิดน้ำทวมขัง ซ่ึงขณะนี้ก็ใชวิธีแกไขปญหาเฉพาะหนาในสวนท่ีทำไดคือ     
ใชงบประมาณในการซอม  และในระยะยาวเทศบาลก็จะจางผูท่ีเชี่ยวชาญทางน้ำมาออกแบบและวางแผนระยะยาว  
ซ่ึงในการแกไขปญหาอาจจะตองใชงบประมาณของเทศบาลในบางโครงการ  และบางโครงการอาจจะตอง           
ของบประมาณจาก สทนช. หรือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในการดำเนินการแกไขปญหารวมถึงถนนใน       
ซอยจักรสานหลังโรงรับจำนำ ซ่ึงเทศบาลจะดำเนินการยกถนนพรอมวางทอระบายน้ำและวางทางเทาใหมท้ังหมด  
บริเวณสามแยกทายางสวนหนึ่งเกิดจากการกอสรางสะพานไดมีการไปวางทอซอนในทอระบายน้ำ ซ่ึงเปนการวางทอ
ชั่วคราว  เนื่องจากการเวนคืนยังไมเรียบรอย ซ่ึงทอระบายน้ำอยูในสวนท่ีขอเวนคืน จึงทำใหไมสามารถดำเนินการ
อะไรได  แตเทศบาลก็ไดวางระบบการตั้งเครื่องสูบน้ำ  โดยไดขออนุญาตชลประทานในการดันลอดระบายน้ำ      
ลงคลองชลประทาน  ซ่ึงชลประทานก็ไดอนุญาตเรียบรอยแลว  โดยจะใชงบประมาณจางเหมาในการดำเนินการ  
และสุดทายดิฉันก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ีไดพิจารณาใหความเห็นชอบในทุกญัตติ           
ท่ีไดเสนอในวันนี้  ขอขอบพระคุณคะ   

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  เชิญคะ 
    ถาไมมีดิ ฉันขอปดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี  2 ประจำป            
พ.ศ.๒๕67  และขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลามาเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันในวันนี้ ขอปดประชุม  
ขอบคุณคะ 
 
-เลิกประชุมเวลา  11.00 น.- 
 
 
ลงชื่อ    อริญชญา  ผลศรัทธา ผูจดบันทึกฯ  ลงชื่อ       มธุรจน  สุภาษิต     ผูตรวจบันทึกฯ 
      (นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา)             (นางมธุรจน  สุภาษิต) 
      เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน                    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    

ตรวจถูกตอง    ภราดร  เวทยนุกูล เลขานุการฯ 
(นายภราดร  เวทยนุกูล) 
ปลัดเทศบาลตำบลทายาง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 2 ประจำป 2567 

เม่ือวันท่ี    11 พฤศจิกายน  2567    
 
 

 ลงชื่อ    ชลเกา  ฉ่ำมะนา     กรรมการ   ลงชื่อ    พยงค  พุทธา กรรมการ 

       (นายชลเกา  ฉ่ำมะนา)                       (นายพยงค  พุทธา) 

 
  ลงชื่อ         รัตติกาล  สระสำอาง ประธานกรรมการ 
             (นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สำเนาถูกตอง 

 
(นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา) 
เจาพนักงานธรการชำนาญงาน 
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	ดังนั้น  เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนในการสัญจรไป – มา ได้อย่างปลอดภัยสะดวกและรวดเร็ว  ลดอุบัติเหตุทางการจราจร  รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบยั่งยืน    และให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เป็นการประหยัดงบประมาณและให้ผลตอบแทนสูงสุด...
	ระเบียบวาระที่  7 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการก่อสร้างกิจการประปา
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